

# เกล้าฯ ม.มหิดล เตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน



13 มิถุนายน 2555

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อมุ่งสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ โดยมี รศ.ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ส่งผลให้ทุกประเทศในอาเซียน รวมทั้งประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ในการเตรียมความพร้อมในระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีทางการศึกษา ภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) เพื่อให้อาเซียนสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น และทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีนโยบายเพื่อเตรียมพร้อมของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในคณะฯ เข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน จึงจัดทำโครงการ “ประชาคมอาเซียน: ทิศทางและศักยภาพในการปรับเปลี่ยน” ขึ้น เพื่อให้ให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในคณะฯ มีความรู้ความเข้าใจถึงประชาคมอาเซียน และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพตนเองทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเมื่อประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม  สำหรับกิจกรรมแรกนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “ประชาคมอาเซียน: ทิศทางและศักยภาพในการปรับเปลี่ยน” โดยวิทยากรรับเชิญจากภายนอก 3 ท่าน เริ่มจากท่านแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับการบรรยายในหัวข้อ “ประชาคมอาเซียนกับบริบทของสังคมไทย” ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงความสำคัญของการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ต่อด้วยวิทยากรท่านที่สอง เกียรติกรเชิญพร เต็งอำนาจ นายกสสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน ที่ได้กล่าวถึงผลกระทบทางด้านอุตสาหกรรมยาของไทย ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อวิชาชีพเภสัชกรในอนาคต กับหัวข้อ “ประชาคมอาเซียนในมุมมองของวิชาชีพเภสัชกรรม” และปิดท้ายกิจกรรมช่วงแรกด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ประชาคมอาเซียนกับภาษาและวัฒนธรรม” โดยคุณสุพชญ์ กลิ่นสุวรรณ ครีเอทีฟรายการ English Breakfast และผู้ประกาศข่าวแห่งประเทศไทยพีบีเอส ที่มาช่วยจุดประกายความกระตือรือร้นในการอยากเรียนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่อยากพูดภาษาอังกฤษ แต่อาจเพราะไม่แม่นหลักไวยากรณ์ และยังได้นำกลเม็ดเคล็ดลับ และเทคนิคการเรียนรู้อังกฤษจากสิ่งต่างๆ รอบตัวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี  จากนั้นกิจกรรมในช่วงที่สองเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของสมาชิกประชาคมอาเซียนผ่านกิจกรรม “ASEAN TWILIGHT” โดยทีมสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ซึ่งนอกจากจะมีจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ว ยังมีการแสดงวัฒนธรรมประจำชาติต่างๆ บนเวที พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมเล่นเกมตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับอาเซียนชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นบาทอีกด้วย